

## รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ 9/2541

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541

ณ ห้องสารสนเทศ

ฯลฯ

### วาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

#### 4.1 ขอความเห็นชอบในการเบิกจ่ายส่วนเกินค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากที่กระทรวงการคลังกำหนด

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว.38 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเห็นสมควรกำหนดกรอบวงเงินการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการ) ของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

ให้ส่วนราชการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงบประมาณการเบิกค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการ) ของทางราชการภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และหากจะเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ให้พิจารณาตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการภายในวงเงิน ไม่เกินคนละเดือนละ 1,000 บาท โดยส่วนที่เกินให้ข้าราชการผู้ถือครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ได้ถือปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลังมาโดยตลอด โดยไม่ได้กำหนดประกาศไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด และตามหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 10 กันยายน 2541 คำนึง เพื่อประโยชน์ของทางราชการให้สามารถเบิกจ่ายส่วนเกินค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด จากงบประมาณเงินรายได้ฯ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ประเด็นพิจารณา

ขอความเห็นชอบในการเบิกจ่ายส่วนเกินค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากที่กระทรวงการคลังกำหนด จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการ) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 1,000 บาท ส่วนเกิน ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามที่จ่ายจริง หรือ

2. ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 1,000 บาท ส่วนเกินให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยอีกไม่เกินคนละเดือนละ 2,000 บาท

โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2541 ต่อจากที่หนังสือกระทรวงการคลังให้ถือปฏิบัติ

